



ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเจตนารมณ์ในการบัญญัติขึ้นเพื่อประชาชนได้มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่ง ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน

เทศบาลตำบลสารภี จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสารภีขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้อย่างสะดวก โดยเทศบาลตำบลสารภีได้จัดข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสารภีและเว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี www.saraphi.go.th

ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการของเทศบาลตำบลสารภี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพตามที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้

ลักษณะหรือประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หมวดหมู่ข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล
๑. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน	- ประวัติความเป็นมา - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ข้อมูลผู้บริหาร - ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ข้อมูลการติดต่อเทศบาล ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และแผนที่ตั้งหน่วยงาน ฯลฯ

หมวดหมู่ข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์	- ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - กิจกรรมของหน่วยงาน
๓. กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๔. ข้อมูลการบริการ	- แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมคำอธิบายขั้นตอนการให้บริการโดยแสดงขั้นตอนการบริการต่าง ๆ แก่ประชาชน
๕. แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้	- เอกสารแบบฟอร์มที่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ อาทิ เอกสารการยื่นข้อร้องเรียนต่าง ๆ
๖. เว็บไซต์	- หน่วยงานราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง - เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

หน้าที่รับผิดชอบและการตรวจสอบข้อมูล

เทศบาลตำบลสารภี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลข่าวสารของแต่ละสำนัก/กอง ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่รวบรวมเอกสารและปรับปรุงเอกสารตามที่ระเบียบกฎหมายและพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้ และปฏิบัติงานในด้านการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและบรรลุนิติวัตถุประสงค์ในการให้บริการประชาชนและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวรเดช เต็มดี)
นายกเทศมนตรีตำบลสารภี